

Số: /BC-TT

Lào Cai, ngày

tháng 10 năm 2019

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả thực hiện Chỉ thị số 39/CT-TTg ngày 17/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ**

Thanh tra tỉnh Lào Cai nhận được văn bản số 2091/CAT-PV01 ngày 25/10/2019 của Công an tỉnh Lào Cai về việc báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 39/CT-TTg ngày 17/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ; căn cứ chức năng, nhiệm vụ, Thanh tra tỉnh báo cáo như sau:

#### **1. Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện**

Đảng ủy, Lãnh đạo Thanh tra tỉnh thường xuyên quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức thông qua các cuộc họp giao ban định kỳ về thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Chỉ thị số 39/CT-TTg ngày 17/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ, đồng thời gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ chuyên môn được giao.

#### **2. Kết quả thực hiện**

Thanh tra tỉnh Lào Cai đã ban hành các Kế hoạch về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trong đó có nội dung về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Định kỳ hằng năm, Thanh tra tỉnh đều xây dựng Kế hoạch công tác phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và đăng ký phần đấu xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” với 8 nội dung gửi Công an tỉnh, đồng thời tổ chức cho các phòng nghiệp vụ, cá nhân ký cam kết thực hiện trật tự an toàn giao thông, phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội. Đồng thời thực hiện tốt Quy chế phối hợp số 89/QCPH-CA-TT ngày 21/01/2017 giữa Thanh tra tỉnh với Công an tỉnh trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh thường xuyên quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Kết luận số 95-KL/TW ngày 02/4/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình

hình mới; Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Qua công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt cán bộ, công chức cơ quan đã nhận thức được tầm quan trọng và sự cần thiết của công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới xem đây là nhiệm vụ công tác thường xuyên, quan trọng. Kết quả trong thời gian qua tại Thanh tra tỉnh Lào Cai không có cán bộ, công chức vi phạm pháp luật.

### **3. Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới**

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 39/CT-TTg ngày 17/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ.

Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng và quản lý cán bộ, công chức, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, pháp luật, phương pháp vận động, thuyết phục, đối thoại với nhân dân.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát quá trình thực thi công vụ; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực, gây phiền hà, sách nhiễu người dân, các vi phạm về tác phong, thái độ ứng xử trong khi thi hành công vụ.

Trên đây là báo cáo của Thanh tra tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 39/CT-TTg ngày 17/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ./.

***Nơi nhận:***

- Phòng Tham mưu - CAT;
- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh;
- Lưu: VT.

**CHÁNH THANH TRA**

**Phan Đăng Toàn**